

❖ THÔNG TIN ❖

## CHỦ TỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAGOYA – NHẬT BẢN SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

Vào chiều ngày 14 tháng 3 năm 2013, Học viện Khoa học xã hội đã đón Đoàn lãnh đạo của Trường Đại học Nagoya (Nhật Bản) sang thăm và làm việc do GS.TS. *Michinari Hamaguchi* – Chủ tịch trường làm trưởng đoàn. GS.TS. *Võ Khánh Vinh*, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, kiêm Giám đốc Học viện Khoa học xã hội đã tiếp Đoàn tại trụ sở 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trường Đại học Nagoya được thành lập vào năm 1871, hiện có hơn 1300 sinh viên nước ngoài đến từ 78 quốc gia, trong đó chiếm số lượng đông là các nước đến từ châu Á như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Indonesia, Việt Nam... Trường có thế mạnh đào tạo về các ngành khoa học xã hội như: Luật học, Kinh tế học, Giáo dục, Văn học... Ngoài 13 khoa hiện có, trường còn thành lập 3 viện nghiên cứu, 2 cơ sở cộng đồng và 16 trung tâm nghiên cứu trực thuộc. Năm 2004, Đại học Nagoya đã trở thành trường đại học quốc gia với một cấu trúc quản trị mới.

Trước đó, vào ngày 28 tháng 11 năm 2012, Học viện Khoa học xã hội đã có buổi làm việc với Giáo sư *Masanori Aikyo* – Phó Chủ tịch Trường Đại học Nagoya - Nhật Bản về việc tiến hành liên kết đào tạo các ngành khoa học xã hội mà Nagoya có thế mạnh. Trong buổi làm việc lần này, đích thân ngài Chủ tịch *Hamaguchi* đã sang thăm Học viện và trao đổi trực tiếp các vấn đề liên quan tới việc hợp tác đào tạo và nghiên cứu giữa hai bên.

Trong buổi làm việc, hai bên đã cùng thống nhất về việc sẽ ký kết bản Thỏa thuận ghi nhớ (MoU) và cùng thảo luận các điều khoản trong bản thỏa thuận này. GS.TS. *Võ Khánh Vinh*, Giám đốc

Học viện KHXH đã đề xuất các nội dung hợp tác như sau: trao đổi học viên giữa hai cơ sở đào tạo; trao đổi các học giả nghiên cứu và giáo viên giảng dạy; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo mà hai bên cùng quan tâm...và hai bên sẽ cùng tổ chức một hội thảo khoa học trong thời gian tới. Giáo sư *Hamaguchi* hoàn toàn đồng ý với những đề xuất từ phía Học viện và ông cũng cho biết Đại học Nagoya là một trường tổng hợp với rất nhiều thế mạnh về Khoa học xã hội, có thể hợp tác cùng Học viện Khoa học xã hội trong lĩnh vực đào tạo. Chính vì vậy, ông sẽ lấy ý kiến và thảo luận cụ thể với từng Khoa để sự hợp tác được hiệu quả nhất. Trước tiên, hai bên sẽ triển khai hợp tác trong lĩnh vực Luật học và sẽ tiếp tục bàn luận để tiến tới ký kết ở các các ngành khác. Phía Đại học Nagoya cũng tán thành về việc thực hiện một hội thảo khởi động với đề tài mà hai bên cùng quan tâm và đưa ra gợi ý về cách thức thực hiện như mời các chuyên gia của nhiều lĩnh vực cùng tham dự để có cái nhìn đa diện về cùng một đề tài.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch *Hamaguchi* gửi lời cảm ơn chân thành về sự đón tiếp thân thiện, nồng nhiệt của Học viện đối với đoàn Trường Đại học Nagoya và bày tỏ niềm tin tưởng rất lớn về sự thành công khi hợp tác cùng Học viện Khoa học xã hội - cơ sở đào tạo với mô hình chỉ đào tạo sau đại học duy nhất tại Việt Nam trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ngài chủ tịch *Hamaguchi* và Giám đốc Học viện KHXH dự kiến trong thời gian tới sẽ chính thức ký kết MoU giữa Học viện Khoa học xã hội và Đại học Nagoya – Nhật Bản.

NGUYỄN ĐIỀU LINH

Phòng Hợp tác Quốc tế, Học viện Khoa học xã hội